

*

Số 82-BC/ĐU

Linh Thông, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024 nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Trong quý I năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn của huyện. Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự đoàn kết của các ban ngành đoàn thể, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trên một số lĩnh vực chủ yếu sau.

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

Triển khai phương án sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2024 theo kế hoạch. Toàn xã đã gieo cấy lúa 168 ha đạt 100% KH; cây ngô diện tích gieo trồng 40 ha đạt 100% KH, đến nay cây lúa, cây ngô đang sinh trưởng, phát triển tốt; diện tích rau các loại trồng 10/10ha đạt 100% KH; cây màu khác được quan tâm chỉ đạo trồng và thực hiện chăm sóc thường xuyên. Tập trung chỉ đạo, chăm sóc duy trì diện tích 12 ha chè.

Trong chăn nuôi, công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm triển khai; Diện tích trồng rừng mới 12,36/30 ha đạt 41,2% KH, trong đó cây quế 6,81 đạt 34,05% KH.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại và công tác phòng ngừa ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, đá trên địa bàn. Quý I năm 2024 trên địa bàn không có thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Thu, chi ngân sách trên địa bàn.

Công tác quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trong quý I, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.931.866.532/6.482.000.000 đạt 29,8% KH; trong đó thu trong cân đối đạt 5.568.532/27.560.000đ đạt 20,2% KH; Các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định.

3. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cơ bản

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình chuyển tiếp năm 2023 và triển khai công tác giải phóng mặt bằng công trình khởi công mới năm 2024.

4. Lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong quý I năm 2024 không có trường hợp nào vi phạm về luật đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác giáo dục, Y tế

Công tác giáo dục được thực hiện theo chương trình kế hoạch năm học 2023 - 2024. Các hoạt động thi đua thực hiện các phong trào của ngành được quan tâm triển khai ở các cấp học.

Công tác Y tế được tăng cường chỉ đạo. Trạm Y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, khám, chữa bệnh và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

2. Hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền

Công tác văn hóa - thông tin tuyên truyền. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2024), mừng xuân giáp thìn năm 2024, tham gia lễ hội lồng tồng ATK Định Hoá năm 2024, Đài truyền thanh của xã được lắp đặt mới hệ thống truyền thanh thông minh 9/9 xóm, công tác tuyên truyền được tăng cường nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Chính sách xã hội

Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình chính sách hộ nghèo, hộ có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn; phối hợp với các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng quà nhân dịp tết nguyên đán xuân giáp thìn cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp nhận quà của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng ghế ngồi nhà hội trường cho UBND xã trị giá 44.250.000 đồng.

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, trong quý I năm 2024 giải quyết việc làm cho 45 lao động, tổ chức rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện khó khăn về nhà ở và đề nghị các cấp hỗ trợ kinh phí.

4. Lĩnh vực nội chính

Công tác tư pháp được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quý I năm 2024; khai sinh mới 07 trường hợp, đăng ký kết hôn 02 cặp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05 trường hợp, khai tử 01 trường hợp.

Công tác chứng thực chứng thực được văn bản pháp luật cho nhân dân, chứng thực chữ ký 37 việc, chứng thực 356 văn bản pháp luật cho nhân dân.

Công tác quân sự địa phương tiếp tục được quan tâm, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn nắm chắc diễn biến và giữ vững an ninh chính trị trật tự an

toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán, tổ chức gặp mặt tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc năm 2024 cho 09 tân binh (trong đó 02 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) và tham gia lễ ra quân huấn luyện và trình diễn mô hình học cụ năm 2024 do huyện tổ chức và tham gia giải bóng chuyền hơi kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28/3/1935-28/3/2024 do Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo và giữ vững; triển khai các biện pháp đấu tranh, truy quét các loại tội phạm làm trong sạch địa bàn.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động theo đúng quy chế làm việc.

Tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo kế hoạch; triệu tập cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tham gia học tập nghị quyết hội nghị trực tuyến của tỉnh tổ chức có 238 lượt người tham gia; xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp và Nghị quyết năm của Đảng bộ xã; triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, các nhiệm vụ chính trị và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai kế hoạch cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ tư, năm 2024 và cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên – Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” cho cán bộ đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Công tác tổ chức, cán bộ: Cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của các cấp trên. Công tác đào tạo, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, được quan tâm chỉ đạo. Trong quý I, lập danh sách quần chúng ưu tú đề nghị học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên mới được 02 quần chúng ưu tú; lớp chỉ đạo đôn đốc chi bộ giúp đỡ 02 quần chúng

làm hồ sơ vào đảng. Xét đề nghị tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02 và đợt 19/5, cho 02 đồng chí. Xây dựng phương án, quyết định thành lập chi bộ quân sự và tổ chức lễ công bố đảm bảo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Trong quý I năm 2024 Đảng ủy đã xây dựng Chương trình và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; dự kiến thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát trong quý II là 02 cuộc, số Chi bộ được kiểm tra 06 tổ chức đảng và 02 cá nhân.

Công tác dân vận được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc kết hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác dân vận, nắm bắt kịp thời tư tưởng của quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán. Tổ chức cấp phiếu khảo sát thực hiện các đề án, chính sách của Đảng và nhà nước do Huyện ủy cấp. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp trên triển khai, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng nhân dân, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực lạc hậu, mê tín dị đoan không lành mạnh vào địa phương, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác Tuyên giáo: Xây dựng kế hoạch và triển khai Hội nghị tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm nhận thức đúng đắn về Đảng, nêu cao vai trò sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ổn định về tư tưởng chính trị, tuyên truyền quán triệt Nghị quyết năm 2024 của BCH Đảng bộ huyện và xã và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, tới cán bộ chủ chốt, số người tham gia 98 lượt; đảng viên và đại diện các hội viên, đoàn viên trên địa bàn trên 300 lượt. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đảng ủy triển khai tới đảng viên trong toàn Đảng bộ, kết quả có 231/251 đồng chí đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện. Báo cáo viên và Cộng tác viên tuyên truyền và nắm bắt và định hướng dư luận xã hội hoạt động có hiệu quả, gửi phiếu về Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời.

Công tác dân vận: Tổ chức lấy phiếu khảo sát về đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được 50 phiếu và đã gửi về Ban Dân vận Huyện ủy theo Kế hoạch.

2. Hoạt động của HĐND, UBND

HĐND tiếp tục duy trì các hoạt động theo chương trình công tác năm, theo Luật; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ bảy HĐND xã. Hai Ban HĐND xã tiếp tục phối hợp chuẩn bị tổ chức giám sát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

UBND xã đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tập trung chỉ đạo, điều hành việc xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, thu, chi ngân sách, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh.

3. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội hoạt động tốt theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền, phối hợp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào, kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành và của đất nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tổ chức xin ý kiến sự hài lòng của người dân về Huyện Định Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới: Tỷ lệ đạt là 98,10%.

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Hội liên hiệp thanh niên, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đúng kế hoạch; xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện Đại hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024-2029 trong tháng 4 năm 2024.

IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ còn một số khó khăn hạn chế sau.

Việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp khó khăn do tác động của một số mặt hàng trên thị trường tăng cao, giá sản phẩm nông nghiệp thấp đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Công tác phát triển đảng viên còn hạn chế tính đến hết quý I/2024 mới gửi được 02 quần chúng tham gia học lớp nhận thức về đảng và hướng dẫn quần chúng làm hồ sơ được 02 hồ sơ đề nghị kết nạp.

V. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2024

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý II năm 2024, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

1. Lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và các loại cây trồng vụ xuân năm 2024, chỉ đạo các hộ dân triển khai thực hiện trồng rừng đảm bảo thời vụ; quan tâm phát triển trồng cây quế đạt kế hoạch huyện giao, thực hiện tốt việc phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thu các khoản thu đảm bảo theo kế hoạch huyện giao; Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về tiết kiệm 10% chi thường xuyên, chi tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác quản lý, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình nằm trong diện quy hoạch đề nghị huyện ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất tiến hành thu thuế theo quy định.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý đất đai, khoáng sản; thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đảm bảo

vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, duy trì kế hoạch triển khai thực hiện ngày chủ nhật xanh vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn 02 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

3. Lĩnh vực văn hóa, chính sách xã hội:

Thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng chính sách và người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và triển khai kế hoạch phát triển năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo, tăng cường về công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học.

Quan tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh khác.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giảm nghèo trên địa bàn xã; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội.

4. Lĩnh vực nội chính:

Thực hiện tốt quy chế một cửa, duy trì chế độ trực theo quy định, làm tốt chế độ báo cáo theo định kỳ; đặc biệt là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; duy trì, thực hiện tốt lịch tiếp công dân, tiếp thu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tổ chức tuyên truyền nhân dân tham gia tốt đúng quy định về luật an toàn giao thông, chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp với các ngành

làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã, tăng cường công tác kiểm tra, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác hậu phương quân đội, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức huấn luyện dân quân năm 2024; tổ chức lễ đăng ký công dân nam tuổi 17 theo quy định của Luật.

5. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác quán triệt, triển khai việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và của huyện theo kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024-2029.

Công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch năm, thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giải quyết các đơn thư, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định.

Công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, công tác dân tộc trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã.

Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là các kỳ họp và các cuộc giám sát của HĐND xã, phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp và HĐND xã.

Ủy ban nhân dân tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2024, phấn đấu hoàn

thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã năm 2024, phấn đấu xây dựng xã đạt 02 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, các cuộc vận động theo kế hoạch.

Trên đây, là Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của Đảng bộ xã Linh Thông./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- Đc UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ,
- Đc UVBCH Đảng bộ huyện phụ trách Đảng bộ,
- Các Đc UVBCH Đảng bộ xã;
- Các Ban ngành đoàn thể,
- 15 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy,
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lưu Tiên Thành